
 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี  
มติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.ง.ส.) 

การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 16  มกราคม  2563   
........................................ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

5.8 รายงานการหาผลประโยชนจากรายไดของมหาวิทยาลัย 

นางสุนี  พนันตา ผูอํานวยการกองคลัง ผูชวยเลขานุการนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาวา
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการหาผลประโยชนจากรายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
จากคําสั่งท่ี 3475/2560 ลงวันท่ี 6 กันยายน 2560 นั้น คณะกรรมการ ฯ ประชุมครั้งท่ี 4/2562  
เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน  2562 โดยท่ีประชุมมีมติเก่ียวกับการหาผลประโยชนจากรายไดของมหาวิทยาลัย
เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณา และรายงานให ก.ง.ส. ทราบ ดังนั้น เพ่ือใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย การบริหารการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ขอ 15 จึงนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน (ก.ง.ส.) เพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.สารุง  ตันตระกูล ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มีขอซักถามดังนี้ 

1.1 จากกรณีนี้เห็นไดวาผลตอบแทนจากธนาคารกรุงเทพไดรับผลตอบแทนท่ีสูงกวาเหตุ
ใดมหาวิทยาลัยจึงเลือกฝากเงินกับธนาคารไทยพาณิชย 

1.2 ควรระบุหมายเหตุประกอบดวยวาเหตุผลท่ีมหาวิทยาลัยเลือกฝากเงินกับแตละ
ธนาคารมีเหตุผลประกอบดานใดบาง  

2. ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี กรรมการและเลขนุการ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวาการพิจารณาเงิน
ฝากนั้น มหาวิทยาลัยไมไดพิจารณาเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเพียงอยางเดียว มหาวิทยาลัยไดพิจารณาถึงการ 
ทําธุรกรรมอ่ืนกับธนาคาร รวมถึงการไดรับผลประโยชนในดานอ่ืน ๆ ดวย เชน การทําธุรกรรมท่ีมีการจาย
คาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ซ่ึงธนาคารไทยพาณิชยไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมการบริการ และอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากนั้นจะข้ึนอยูกับชวงระยะเวลาการรับฝากเงิน ณ ขณะนั้นดวย 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

 
ถนัด บุญชัย 

 (ดร.ถนัด บุญชัย) 
รองอธิการบดี 
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                                 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสิน 
                                                 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ก.ง.ส.)  


